

UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
**SỞ Y TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1560 /SYT-VP

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2018

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số  
34-CT/TU ngày 26/3/2018 của  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Kính gửi: Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về “tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh (*Đính kèm Chỉ thị*).

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến nội dung Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị được biết và thực hiện.

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.



Huỳnh Cao Hải

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

\*

Số 34 -CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Biên Hòa, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**CHỈ THỊ**

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

**thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư  
về “tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer  
trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh**

Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cơ cấu dân cư đa dạng, nhiều tôn giáo, dân tộc với dân số khoảng 3 triệu người. Trên địa bàn tỉnh hiện có 36 dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc Khmer có 1.633 hộ với 6.255 người, chiếm 3% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số và chiếm 0,2 % dân số toàn tỉnh. Đa số đồng bào dân tộc Khmer từ các tỉnh miền Tây Nam bộ đến làm ăn sinh sống, như: Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu... một số ít từ Campuchia sang vào những năm 1969, 1970... và cư trú rải rác, xen kẽ với các dân tộc khác ở địa phương. Ngoài ra, những năm gần đây có khoảng 190 hộ với trên 860 nhân khẩu đang sống tạm trú tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất và một số ít làm công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua 25 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh đã được những kết quả quan trọng, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo đầy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng phát triển sản xuất và nâng cao đời sống. Nhiều chương trình, dự án phục vụ phát triển sản xuất, giảm nghèo đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Nhiều hộ được hỗ trợ và sử dụng vốn có hiệu quả đã thoát nghèo, con em được nhiều công ty, doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc với thu nhập ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm. Việc phát huy vai trò, vị trí sư sãi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer đã đạt được kết quả tích cực, nhất là công tác vận động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không để xảy ra việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm kích động chống đối Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: nội dung, phương thức công tác tuyên truyền về công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer cho cán bộ cơ sở còn đơn điệu, chưa cập nhật thường xuyên; đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc chưa được đào tạo bài bản, năng lực còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên là người dân tộc Khmer còn thấp; hoạt động của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thiết thực, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc Khmer còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí thấp so với bình quân chung của tỉnh, rất ít sinh viên đại học, nhiều người không biết chữ Khmer, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đã có một bộ phận đồng bào dân tộc Khmer theo các tôn giáo khác với truyền thống của họ.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách, phương châm công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhất là Chỉ thị 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 09/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; Thông tri số 02-TT/TU ngày 24/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” nhằm nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc của Đảng, ý nghĩa công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer, từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng “*bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển*”.

2- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tập hợp quần chúng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đồng bào dân tộc Khmer về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hiệp ước về biên giới đã ký kết giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia và kết quả cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia; về quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam, truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nhằm nêu cao tinh thần yêu nước và cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội; vận động hỗ trợ tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer nỗ lực vươn lên, tích cực học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, nâng cao dân trí góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

3- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp triển khai thực hiện Chương trình công tác dân tộc và Kế hoạch công tác đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là chính sách chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer. Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nhất là bảo tồn di sản văn hóa chùa chiền, dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; có chính sách quản lý, sử dụng đội ngũ học viên, sinh viên dân tộc Khmer, nhất là sinh viên hệ cử tuyển để tạo nguồn cán bộ dân tộc ở những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc của đồng bào dân tộc Khmer. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc tham gia thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

4- Các cấp ủy đảng chỉ đạo tăng cường củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc Khmer. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân; làm tốt công tác tranh thủ, vận động, phát huy vai trò của sư sãi và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Khmer, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tổ chức phản động Khmer Cam-pu-chia Crôm nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nắm chắc tình hình và tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc Khmer, kịp thời phát hiện giải quyết các mâu thuẫn, bức xúc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

5- Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, các cấp ủy trực thuộc hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến cấp ủy cơ sở Đảng trong toàn tỉnh.

**Nơi nhận:**


- Các đ/c TƯV;
- Các cấp ủy trực thuộc;
- Các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn;
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;
- Các ban đảng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- CP VPTU- P, TH, KT;
- Lưu VTTU.

**Đồng kính gửi:**

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương (A+B);
- Văn phòng Trung ương Đảng (A+B);
- Ủy ban Dân tộc (A+B);
- Vụ Dân vận, Ban Dân vận Trung ương (A+B);

P-M4/CT34/155

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**BÍ THƯ**



**Nguyễn Phú Cường**